

7 สิงหาคม 2558 หน้า 8

เลี้ยงเงินเชส ซื้อข้าวถุงแจกสวนยาง กรม.ไฟเขียวชดเชยส่วนต่างราคายาง-เริ่มพ.ค.ปีหน้า

การยางแห่งประเทศไทยเล็งใช้เงินค่าธรรมเนียมส่งออกยาง หรือ 'เงินเชส' ช่วยเหลือชาวสวนยางรายย่อย เบื้องต้นเลี้ยงซื้อข้าวถุงแจก ขณะที่กรม.ไฟเขียวชดเชยราคายางให้รายย่อย 60 บาท/ก.ก. หลังปิดกรีดยางพ.ค.ปีหน้า ด้านสมาคมคนกรีดยางสุดทนขอเข้าพบรมช.

นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติในหลักการให้ชดเชยราคา ยางพาราที่ตกต่ำที่ราคาเป้าหมาย 60 บาท/ก.ก. โดยจะชดเชย ราคาให้เฉพาะชาวสวนยางรายย่อยที่มีสวนยางพาราไม่เกิน 15 ไร่ มีชาวสวนยางประมาณ 8 แสนราย แต่รัฐบาลจะจ่าย ชดเชยราคาชดเชยตกต่ำหลังจากปิดกรีดยาง ประมาณพ.ค.2559

สำหรับการช่วยเหลือเบื้องต้นอีกประมาณ 2 เดือนข้าง หน้า การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. ที่มีผลบังคับใช้ แล้ว เมื่อ 15 ก.ค. ที่ผ่านมา จะนำเงินค่าธรรมเนียมจากการ ส่งออกยาง (เงินเชส) ประมาณ 7% มาใช้เป็นสวัสดิการให้ คนกรีดยาง อาทิ เบี้ยชรา สวัสดิการช่วยเหลือป่วยไข้ เงิน ช่วยซื้อข้าวถุงราคาถูก เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางเพื่อแก้ ปัญหาเฉพาะหน้า

สำหรับแผนบริหารจัดการกองทุนพัฒนายางพาราของ กยท. มีเป้าหมายจัดสรรเงินกองทุน เพื่อ 6 วัตถุประสงค์

หลัก ได้แก่ 1.ใช้เพื่อบริหารจัดการองค์กร 10% 2.ใช้ สนับสนุนการศึกษาวิจัยยางพารา 5% 3.ใช้เพื่อส่งเสริมการ ปลูกแทน 40%

4.ใช้เพื่อส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเพิ่ม มูลค่า ส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ พัฒนาระบบ ตลาดและการขนส่ง และรักษาระดับราคายางให้มี เสถียรภาพ 35% 5.เป็นสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง 7% และ 6.ใช้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้ เกิดความเข้มแข็ง 3%

ด้านนายเชนทร์ มั่นส นักสมาคมคนกรีดยางและ ชาวสวนยางรายย่อย กล่าวว่าวันที่ 6 ส.ค. นี้ ตัวแทนสมาคม คนกรีดยางกว่า 10 คน จะขอเข้าพบนายอำนาจ เพื่อ สอบถามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาราคายางที่ตกต่ำใน ขณะนี้ โดยเราไม่ได้ขอให้รัฐบาลชดเชยราคาของพาราที่ ตกต่ำในทันที เพราะสินค้ายางขึ้นๆ ลงๆ ทุกวัน จึงคาดเดา ยาก แต่ขอให้รัฐบาลออกมาตรการรองรับปัญหาไว้แต่เนิ่นๆ

เพราะที่ผ่านมารัฐบาลชอบแก้ปัญหาตอนช่วงใกล้ปิด กรีดยางแล้ว ทำให้กลุ่มพ่อค้าก๊วนซื้อขายจากเกษตรกร รายย่อยในราคาต่ำแต่เนิ่นๆ และกลับมาขายให้รัฐบาลใน ราคาสูง อย่างโครงการมูลภัณฑ์กันชน (บัฟเฟอร์ฟันด์) มีแต่รถบรรทุกนายทุนจอดเต็มตลาดกลางยางพารา

ฤกษ์ดี ต้อนรับผู้ว่าการยางฯ คนแรก นั่งแท่นประเดิมปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน สกย. เดิม พร้อมปฏิบัติภารกิจเร่งด่วน ควบรวม 3 องค์กร เร่งจัดบุคลากรลง กยท. ดูแลสวัสดิการชาวสวนยางทั่วประเทศ

- ThaiPR.net 5 ส.ค. 2558



เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นั่งแท่นประเดิมปฏิบัติงานในฐานะผู้ว่าการฯ คนแรกของ กยท. พร้อมดำเนินภารกิจเร่งด่วน ควบรวม 3 องค์กร เป็นหนึ่ง เร่งดูแลสถานภาพบุคลากร และสวัสดิการชาวสวนยางทั่วประเทศ เน้นย้ำเกษตรกรชาวสวนยางต้องดีขึ้นภายใต้องค์กรน้องใหม่ กยท.

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวในโอกาสเข้าปฏิบัติงานเป็นผู้ว่าการ กยท. คนแรก ว่า การยางแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรเกิดใหม่ ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับ พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดยมีประสงค์ปฏิรูปการบริหารระบบ **ยางพารา** ใหม่ทั้งหมด ซึ่งแต่เดิมแบ่งการบริหารออกเป็นหลายหน่วยงาน ให้สามารถบริหารแบบครบวงจรในองค์กรเดียว ทำหน้าที่ที่ส่งเสริมปลูกยาง



2 -

การตลาด และการพัฒนาวิจัย **ยางพารา** ให้อยู่ในองค์กรเดียวกัน เป้าหมายหลัก คือดูแลภาคเกษตรชาวสวนยาง ให้ราคายางมีเสถียรภาพมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ โดยในช่วงบพเฉพาะกาล 120 วัน จะดำเนินการเรื่องเร่งด่วนเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ การจัดบุคลากร ของทั้งสามหน่วยงานเดิม ได้แก่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง ให้ลงตามโครงสร้างและปฏิบัติงานให้การยางแห่งประเทศไทย นอกจากนี้เรื่องบุคลากรแล้ว ยังมีเรื่องการส่งมอบ **ยางพารา** ให้ผู้ซื้อที่เป็นผู้ค้าจากต่างประเทศที่มีการทำสัญญาค้างอยู่ ต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด พร้อมเร่งแก้ปัญหาราคายางที่ตกต่ำอยู่ให้มีเสถียรภาพมากขึ้น เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง

นายวีระศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อีกเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการคือ สวัสดิภาพของพี่น้องชาวสวนยางและแรงงานผู้กรีดยาง เพราะชาวสวนยางเป็นผู้ทำอาชีพที่ดูแลส่งเงินบำรุง กยท. ดังนั้น กยท. ต้องคืนกำไรกลับไป ในรูปของสวัสดิการชาวสวนยาง รวมถึงแรงงานผู้กรีดยางด้วย โดยกฎหมาย กยท. กำหนดให้จัดสรรเงินจำนวนหนึ่งมาเป็นสวัสดิการชาวสวนยางตรงนี้ ซึ่งกฎหมายการยางฯ ใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จ เมื่อรัฐบาลประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ ถึงเวลาแล้วที่ กยท. ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ กยท. และเกษตรกรชาวสวนยางทั้งหมดต้องมาร่วมกำหนดอนาคตของตนเอง คาดว่าการเรียกร้องราคายางจะเปลี่ยนรูปแบบจากต้องถนอม ขึ้นมาร่วมกันเจรจาต่อรองมากขึ้น เกษตรกรจะมีส่วนร่วมเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหายางเพื่อความมั่นคงยั่งยืนสู่ภาคเกษตรกรรมชาวสวนยางในอนาคต

ด้านประวัติของผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ก่อนก้าวเข้าสู่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยคนแรกตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นมา

6 สิงหาคม 2558 หน้า 7

รัฐประกัน 60 บาท/กก. ช่วยสวนยาง 8 แสนราย

เผยแนวโน้มราคายาง
ลดลงต่อเนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

กรม.อนุมัติจ่ายชดเชยยาง ตั้งราคาประกัน
ก็โลกรัมละ 60 บาท วางเงื่อนไขให้เฉพาะรายย่อย
ที่มีสวนยางไม่เกิน 15 ไร่ คาดมีอยู่ 8 แสนราย
หลังปิดกรีดยางเดือนพ.ค.58 ระบุผลผลิตยาง
ปีนี้ลดเหลือ 4.1 ล้านตัน เหตุราคาคงต่ำ

นายอานวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า
คณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้อนุมัติให้ชดเชยราคา
ยางพาราที่ตกต่ำที่ราคาเป้าหมาย 60 บาทต่อ
กิโลกรัม โดยจะชดเชยราคาให้เฉพาะชาวสวนยาง
รายย่อยที่มีสวนยางพาราไม่เกิน 15 ไร่ ใน
จำนวนนี้คาดว่าจะมีชาวสวนยางประมาณ
8 แสนราย แต่รัฐบาลจะจ่ายชดเชยราคายางตกต่ำ
หลังจากปิดกรีดยางเดือนพ.ค.2559 สำหรับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น ชาวสวนยางขณะนี้ราคายาง
พาราได้ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง จากปัจจัยเศรษฐกิจ
โลกที่ยังไม่ฟื้นตัว ราคาคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา
ได้นำเงินค่าธรรมเนียมจากการส่งออกยาง
(เงินแชส) ประมาณ 7% มาใช้เป็นสวัสดิการให้
คนกรีดยาง เช่น เบี้ยชรา สวัสดิการช่วยเหลือ
ป่วยใช้เงินช่วยซื้อข้าวถุงราคาถูกเพื่อช่วยเหลือ
ชาวสวนยางที่เป็นรายย่อย ที่ได้รับผลกระทบ
จากราคายางพาราที่ตกต่ำ คาดภายใน 2 เดือน
การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) น่าจะเสร็จ
สมบูรณ์และสามารถเข้ามา บริหารจัดการได้

สำหรับแผนบริหารจัดการกองทุนพัฒนา
ยางพาราของกยท. จะมีการจัดสรรเงินกองทุนฯ
เพื่อใช้ในด้านต่างๆ เช่น เพื่อบริหารจัดการ
องค์กร 10% ใช้สนับสนุนการศึกษาวิจัยยางพารา
5% เพื่อส่งเสริมการปลูกแทน 40% เพื่อส่งเสริม
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งเสริม
การใช้ยางภายในประเทศ พัฒนาระบบตลาด
และการขนส่ง และรักษาระดับราคายางให้มี
เสถียรภาพ 35% เป็นสวัสดิการเกษตรกร
ชาวสวนยาง 7% และใช้เพื่อส่งเสริมสนับสนุน

สถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็ง 3%

นายอานวยกล่าวว่า กยท.จะเป็นรัฐวิสาหกิจ
ใหม่มีขนาดใหญ่ มีสินทรัพย์หมุนเวียนหลาย
หมื่นล้านบาท มีหน่วยงานย่อยระดับจังหวัด
เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนา และ
บริหารจัดการยางพาราในพื้นที่อย่างครบวงจร
ตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การผลิต การ
แปรรูป และการตลาด เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับเกษตรกร อุตสาหกรรมยางพารา และ
ช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตร กล่าวว่า ผลผลิตยางพาราของไทยใน
ปีนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 4.1 ล้านตัน ลดลง
จากคาดการณ์ก่อนหน้าคือ 4.3 ล้านตัน เป็น
ผลมาจากราคายางที่ปรับตัวลดลงทำให้เกษตรกร
ไม่กรีดยาง ขณะที่แรงงานรับจ้างกรีดยางหนี
เข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร
อื่นๆ เนื่องจากรายได้ไม่คุ้ม ทำให้ปริมาณยาง
ในตลาดกลางหายไปวันละประมาณ 10-15%
ส่วนแผนการโค่นยางเก่า เพื่อปลูกใหม่
ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ปีละ
4 แสนไร่ ยังดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

แม้ว่าผลผลิตยางจะลดลง แต่ราคายางใน
ประเทศยังไม่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจโลกยังมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
ยานยนต์ และสินค้าอุปโภคบริโภค คาดภายใน
3-5 ปี ราคาจะปรับตัวสูงขึ้น จากความต้องการ
ใช้ที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจในอนาคต กรม
วิชาการเกษตรจึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกร
เปลี่ยนพันธุ์ยาง ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นคือพันธุ์
RRIT251 ให้ผลผลิต 467.2 กิโลกรัมต่อไร่ต่อ
ปี สูงกว่าพันธุ์ RRIM 600 ที่เกษตรกรนิยมใช้แต่
ให้ผลผลิตเพียง 218.1 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี

สำหรับราคายางที่ตลาดกลางหาดใหญ่
จ.สงขลา วันนี้ (5 ส.ค.) ยางแผ่นดิบแต่ละระดับ
48.51 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลง 0.18 บาท
ต่อกิโลกรัม ยางแผ่นรมควันอยู่ที่กิโลกรัมละ
49.79 บาท ลดลง 0.26 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อเทียบกับ
ราคายางเมื่อวันที่ 4 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยมีปัจจัย
ลบมาจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน
และธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ส่งสัญญาณอาจ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วๆ นี้

6 สิงหาคม 2558 หน้า 6

สวนยางขอพบ‘รมช.เกษตรฯ’ วอนช่วยราคาต่ำกว่าต้นทุน

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม นายเชนทร์ มนต์ นายกสมาคมคนกรีดยางและชาวสวนยาง รายย่อย เปิดเผยว่า ในวันที่ 6 สิงหาคม จะ เดินทางพร้อมด้วยตัวแทนสมาคมคนกรีดยาง กว่า 10 คน เพื่อขอเข้าพบนายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อสอบถาม ความคืบหน้าในการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ ในขณะนี้ หลังจากคณะกรรมการนโยบายยาง ธรรมชาติ (กนย.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม เห็นชอบมาตรการต่างๆ ในการแก้ปัญหากว่า 16 มาตรการ อาทิ การ ให้สถาบันทางการเงิน เช่น ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปลอยยักุดอกเบี้ยต่ำให้กับสหกรณ์การเกษตร เพื่อแปรรูปร่าง แต่ ธ.ก.ส.กลับชี้แจงว่าไม่ สามารถปลอยยักุดได้ เนื่องจากมติ กนย.ยังไม่ ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกจากนี้ การที่ชาวสวนยางรายย่อยจะรวม กลุ่มเป็นสหกรณ์ ถือเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก

เพราะมีระเบียบขั้นตอนมาก เชื่อว่าสหกรณ์ การเกษตรจริงๆ มิไม่ถึง 5% ด้วยซ้ำ จึงขอ ให้รัฐช่วยแก้ปัญหาให้เพื่อชาวสวนยางเข้า ถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่ายขึ้น

นายเชนทร์กล่าวว่า มิได้ขอให้รัฐบาล ชดเชยราคา เพราะสินค้ายางขึ้นลงคาดเดา ยาก แต่ขอให้รัฐบาลออกมาตรการรองรับ ปัญหาไว้แต่เนิ่นๆ เพราะที่ผ่านมามีตั้งข้อ สั่งเกณฑ์ว่ารัฐบาลชอบแก้ปัญหาตอนช่วงใกล้ ปิดกรีดยางแล้ว อีกทั้งพ่อค้าบางกลุ่มรู้ว่า ถ้าสถานการณ์ราคายางตกต่ำ รัฐบาลต้อง ออกมาตรการช่วยเหลือ จึงกว้านซื้อยาง จากเกษตรกรรายย่อยในราคาต่ำ และกลับ มาขายให้รัฐบาลในราคาสูง เช่น โครงการ มูลภัณฑ์กันชน (บัฟเฟอร์ฟันด์) มีแต่รถ บรรทุกนายทุนจอดเต็มตลาดกลางยางพารา

“ขณะนี้ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ที่ 50 บาท/กิโลกรัม (กก.) ซึ่งต้นทุนอยู่ที่ 64-65 บาท/กก. จึงไม่เพียงพอต่อเกษตรกรชาวสวน ยางรายย่อยแน่นอน” นายเชนทร์กล่าว



6 - 8 สิงหาคม 2558 หน้า 12

มติกรม.**เทงบกลาง 6.5 พันล. ช่วยเกษตรกร**

นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ เผยว่า ที่ประชุม ครม. (4 สิงหาคม) อนุมัติโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยใช้งบประมาณจากงบกลางปี 2558 จำนวน 6.54 พันล้านบาท ประกอบด้วย โครงการทั้งหมด 9 ประเภท รวม 6.74 พันกิจกรรม ได้แก่

1.โครงการด้านการพัฒนาอาชีพ 2 พันกิจกรรม ใช้งบ 1.17 พันล้านบาท ประชาชนได้รับประโยชน์ 3.97 แสนครัวเรือน 2.โครงการด้านการผลิตพืช 806 กิจกรรม ใช้งบ 783 ล้านบาท ประชาชนได้รับประโยชน์ 2.13 แสนครัวเรือน 3.โครงการด้านปศุสัตว์ 987 กิจกรรม ใช้งบ 969 ล้านบาท ประชาชนได้รับประโยชน์ 1.85 แสนครัวเรือน 4.โครงการด้านประมง 336 กิจกรรม ใช้งบ 216 ล้านบาท ประชาชนได้ประโยชน์ 5.22 หมื่นครัวเรือน 5.โครงการด้านเศรษฐกิจพอเพียง 99 กิจกรรม ใช้งบ 129 ล้านบาท ประชาชนได้ประโยชน์ 2.34 หมื่นครัวเรือน

6.โครงการด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 1.3 พันกิจกรรม ใช้งบ 1.17 พันล้านบาท ประชาชนได้ประโยชน์ 4.73 แสนครัวเรือน 7.โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 33 กิจกรรม ใช้งบ 26 ล้านบาท ประชาชนได้ประโยชน์ 1.32 หมื่นครัวเรือน 8.โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร 1.08 พันกิจกรรม ใช้งบ 1.96 พันล้านบาท ประชาชนได้ประโยชน์ 8 แสนครัวเรือน และ 9.โครงการด้านสาธารณสุข 47 กิจกรรม ใช้งบ 91 ล้านบาท ประชาชนได้ประโยชน์ 2.53 หมื่นครัวเรือน

6 - 9 สิงหาคม 2558 หน้า 4



มติ ครม.

อนุมัติ 6,541 ล้านบาทช่วยเหลือเกษตรกร

ครม.เห็นชอบแผนงานการช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนในการเสริมการเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยใช้งบกลางปี 2558 จำนวน 6,541 ล้านบาท ให้กับเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันเป็นองค์กรเกษตรกร ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว มีทั้งสิ้น 4,966 โครงการ เมื่อดำเนินการแล้วจะช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรประมาณ 2 ล้านกว่าครัวเรือน หรือ 10 ล้านคน โดยเริ่มดำเนินการทันที และให้ทางจังหวัดเร่งดำเนินการผูกพันงบประมาณให้เสร็จภายในเดือนกันยายน 2558 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ลดต้นทุนการผลิต ลดค่าใช้จ่ายการดำรงชีวิต

6 สิงหาคม 2558 หน้า A 7

เท2พันล.จ่ายส่วนต่าง ชดเชยราคาอย่างตกต่ำ

พรสฤกษ์ รัฐบาลเตรียมใช้งบ 2,000 ล้าน จ่ายส่วนต่างแทนแทรกแซงราคา ยางนำตลาดรายละ 15 ไร่

นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตร และสหกรณ์เปิดเผยว่า เตรียมจะใช้มาตรการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางผ่านการดำเนินการโดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) คาดจะเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือน ส.ค.นี้ โดยจะใช้เงินโครงการมูลนิธิกันชนจำนวน 2,000 ล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติไว้ในโครงการบัพเฟอร์ฟันด์ก่อนหน้านี้

นายอำนาจ กล่าวว่ เงินจำนวนดังกล่าวยังไม่หมดก็จะนำไปใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการแทนการเข้าแทรกแซงราคาของยางนำตลาด โดยจะจ่ายส่วนต่างของราคาที่เกษตรกรควรจะขายยางได้เท่ากับราคาตลาดเข้าบัญชีเกษตรกร ซึ่งจะมีคณะกรรมการกำหนดส่วนต่างของราคาเป็นผู้กำหนดราคา

“เงินจำนวนดังกล่าวจ่ายส่วนต่างราคาให้กับเกษตรกรที่เข้าโครงการจะเป็นรายย่อยที่มีดินไม่เกิน 15 ไร่/ครัวเรือน และเป็นที่ดินที่ต้องมีเอกสารสิทธิถูกต้อง โดยจะจ่ายเงินผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามรอบปีการผลิตยาง หรือประมาณเดือน พ.ค.ของปีถัดไป ซึ่งเบื้องต้นเกษตรกรรายย่อยคาดว่าจะมีปริมาณ 8 แสนกว่าครัวเรือนทั่วประเทศ” นายอำนาจ กล่าว

รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวอีก



อำนาจ ปะติเส

ว่า สำหรับการซื้อขายยางในสต็อกของไทยให้กับบริษัท ชิโนเคม ของประเทศจีนจำนวน 2 แสนตันนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการตรวจร่างสัญญา โดยสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งคาดว่าจะประมาณต้นเดือน ก.ย.น่าจะสามารถเซ็นสัญญาทั้งสองฝ่ายได้

ด้าน นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งหากรัฐบาลเลือกเข้าไปแทรกแซงราคา ยาง เพราะจะทำให้กลไกตลาดบิดเบือนจากความเป็นจริง และจะทำให้เกษตรกรผู้ปลูกสวนยางไม่ปรับตัวตามกลไกตลาดโลก แต่การที่รัฐบาลหันมาใช้โครงการเพิ่มรายได้หรือชดเชยส่วนต่างถือว่าเหมาะสมที่สุด

นายอนันต์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้เกษตรกรภาคใต้เริ่มมีการโค่นต้นยางเก่าปลูกต้นยางใหม่แทนตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการผลักดันให้ราคาขยับขึ้น ซึ่งคาดว่าจะภายในอีก 4 ปีข้างหน้าก็จะสามารถลดพื้นที่ปลูกยางได้จำนวน 7 ล้านไร่ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งคาดว่าจะภายใน 3-5 ปี ราคา ยางจะเริ่มกลับมามีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ■



6 สิงหาคม 2558 หน้า 13

รณรงค์ซื้อผ้าไหมให้แม่

● เกษตรจัดงานใหญ่ 7-11ส.ค.อิมแพคเมืองทอง

นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาม่อนไหมและการทอผ้าไหม พร้อมทั้งพัฒนาผ้าไหมไทยไปสู่ตลาดสากลจนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม กรมหม่อนไหม จึงจัดทำโครงการซื้อผ้าไหมให้แม่ เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากษัตริย์คุณของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และเป็นการแสดงออกถึงความรักและความระลึกถึงพระคุณของแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมอบผ้าไหม มาลัยจากรังไหม ดอกมะลิจากรังไหม และผลิตภัณฑ์หม่อนไหมให้แม่ นำไปสู่การเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าหม่อนไหมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องด้วย

พร้อมกันนี้ยังได้นำเกษตรกรกลุ่มทอผ้าไหม บ้านหนองบัว อ.กุฉีรัง จ.มหาสารคาม เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอขอบคุณที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน และเป็นแบบอย่างในการสวมใส่ผ้าไหมไทยในทุกโอกาสที่ปฏิบัติภารกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้มีผู้นิยมใช้ผ้าไหมไทย

มากขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผ้าไหมและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

“กระทรวงเกษตรฯ ได้เล็งเห็นคุณค่าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมหม่อนไหมไทย ด้วยการสวมใส่ผ้าไหมไทยในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากษัตริย์คุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และเป็นการแสดงออกถึงความรักและความระลึกถึงพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 วันแม่แห่งชาติ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมหม่อนไหม จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป “ซื้อผ้าไหมให้แม่” เพื่อเป็นของขวัญอันล้ำค่าให้แม่ และผู้ที่เคารพรักตลอดเดือนสิงหาคมนี้” นายอำนาจ กล่าว

สำหรับผู้สนใจซื้อผ้าไหมให้แม่ สามารถติดต่อซื้อผ้าไหมได้ที่กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนร้านจำหน่ายผ้าไทยทั่วประเทศ รวมทั้งในงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม ที่ฮอลล์ 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แห้วหงษ์

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

6 สิงหาคม 2558 หน้า 13



ใช้น้ำอย่างรู้ค่า : นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชากวายพ้อของแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่



6 สิงหาคม 2558 หน้า 3

เข้าชมฟรี “เกษตรวิจัย เกษตรไทยก้าวหน้า”



พบสุดยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร

ชมการสาธิต

ชมผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตร ฟรี! ที่นี่ทีเดียว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 115 อาคารตึกหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กทม.





6 สิงหาคม 2558 หน้า 23

ราคายาง

ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2558

หน่วย : บาท/กก.

ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ

ชนิด กันยายน 2558 ตุลาคม 2558
 กรุงเทพฯ ส่งขล กรุงเทพฯ ส่งขล

ยางแผ่นรมควัน

ชั้น 1	55.80	55.55	56.00	55.75
ชั้น 2	55.20	54.95	55.40	55.15
ชั้น 3	54.65	54.40	54.85	54.60
ชั้น 4	54.35	54.10	54.55	54.30
ชั้น 5	53.90	53.65	54.10	53.85

ยางแท่ง

STR5L	54.50	54.25	54.70	54.45
STR20	49.25	49.00	49.45	49.20
น้ำยางชั้น 60%	37.05	36.80	37.25	37.00

(Concentrated Latex 60%)

ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง



6 สิงหาคม 2558 หน้า 23

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าประเทศไทย ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2558


ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3)						หน่วย : บาท/ก.ก.	
เดือนส่งมอบ	เปิด	สูง	ต่ำ	เปลี่ยนแปลง	ราคายุติ	ปริมาณ การซื้อขาย	สถานะ คงค้าง
ก.ย.58	0.00	0.00	0.00	0.00	54.30	0	74
ต.ค.58	0.00	0.00	0.00	0.00	54.30	0	92
พ.ย.58	0.00	0.00	0.00	0.00	54.35	0	191
ธ.ค.58	53.95	53.95	54.55	-0.05	54.55	10	237
ม.ค.59	54.40	54.40	55.00	0.30	55.00	13	333
ก.พ.59	54.25	54.20	55.00	0.00	55.00	11	485
มี.ค.59	54.50	54.00	55.10	0.10	55.00	48	224




ที่มา: ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โทร 02 263 9829 หรือ 02 263 9827



ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางกว่าสามแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวลดลง

 แหล่งที่มา : สวท.อำเภอกงสูง จ.นครศรีธรรมราช

 วันที่ข่าว : 5 สิงหาคม 2558

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2558 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 48.79 บาท / ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 47.59 บาท / ราคายางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 46.60 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 49.83 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 49.29 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 49.11 บาท / ยางฟอง กิโลกรัมละ 49.11 บาท / ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 45.00 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 313,000 กิโลกรัม

วิเคราะห์สถานการณ์ราคาขายประจำวัน ยางแผ่นดิบ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ยางความชื้น ปรับตัวเพิ่มขึ้น 70 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ยางแผ่นรมควัน ปรับตัวลดลง 9 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ยางแผ่นดิบท้องถิ่น ปรับตัวลดลง 70 สตางค์ ต่อ ก.ก. / น้ำยางสด ราคา ก.ก. ละ 43.75 บาท ปรับตัวลดลง 1.25 บาท ต่อ ก.ก. / ราคาตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาอยู่ที่ 53.73 บาท ต่อ ก.ก. ราคาเสนอขายอยู่ที่ 54.75 บาท ต่อ ก.ก. / ตลาดเชียงใหม่ ราคาอยู่ที่ 65.52 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 2.69 บาท ต่อ ก.ก. / ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 52.16 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 3 สตางค์ ต่อ ก.ก.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคล Rewriter : วสันต์พรพรช จำเริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>